

CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

TẠI ĐHQGHN ĐƯỢC QUAN TÂM, ĐẦU TƯ



CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC (YTTH) LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO ĐHQGHN VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ TRỰC THUỘC. VỚI VAI TRÒ LÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC HÀNG ĐẦU CỦA ĐẤT NƯỚC, ĐHQGHN ĐÃ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC YTTH; ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG PHẠM VI CHUYÊN MÔN VỀ YTTH. CÔNG TÁC NÀY CŨNG ĐƯỢC ĐHQGHN ĐƯA VÀO TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á (AUN) VÀ TRIỂN KHAI KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA AUN.

NHÂN DỊP TỔNG KẾT CÔNG TÁC YTTH CỦA ĐHQGHN GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2024 - 2028, BẢN TIN ĐÃ CÓ CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI PGS. TS.BS TRỊNH HOÀNG HÀ - GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐHQGHN, THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC YTTH ĐHQGHN.

- Công tác y tế trường học có vai trò như thế nào đối với hoạt động của ĐHQGHN nói chung và các đơn vị nói riêng, thưa ông?

Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên (HSSV) luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã chỉ rõ: “cần củng cố, phát triển cơ sở y tế trong các trường học trong cả nước, bố trí đầy đủ và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trong các trường học, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường học tập, đồng thời bảo

đảm cơ bản nguồn lực cho các hoạt động y tế các trường học”. Để thực hiện tốt chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 về việc tăng cường công tác y tế trong trường học, trong đó quy định rõ trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành về công tác YTTH.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác YTTH, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho HSSV, giúp họ trở thành những trí thức khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, phát triển cao về trí tuệ đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước, năm 2011, ĐHQGHN đã





đổi mới hệ thống tổ chức YTTH; đầu tư, phát triển mở rộng phạm vi chuyên môn về YTTH. Công tác YTTH do các Trạm Y tế thuộc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thực hiện trước đây đã được giao cho Bệnh viện ĐHQGHN thực hiện (theo Quyết định số 1362/QĐ-TCCB ngày 25/04/2012).

- Với vai trò là Trung tâm giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của đất nước, ĐHQGHN đã đạt được những kết quả nổi bật nào về công tác y tế trường học trong thời gian qua, thưa ông?

ĐHQGHN đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/07/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo Công tác y tế trường học ĐHQGHN và Quyết định 885/QĐ-ĐHQGHN kiện toàn bổ sung Ban chỉ đạo. Theo quy định, mỗi đơn vị trong ĐHQGHN đều thành lập Ban chăm sóc sức khỏe. Ban chăm sóc sức khỏe có chức năng tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị, là đầu mối phối hợp với Bệnh viện trong việc thực hiện các công việc về y tế trường học tại đơn vị. Đến nay, có 11 đơn vị đã thành lập Ban chăm sóc sức khỏe của đơn vị theo hướng dẫn Ban chỉ đạo công tác YTTH ĐHQGHN.

Ngoài các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, giảng viên, HSSV theo quy định của Nhà nước, Bệnh viện cũng được ĐHQGHN giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động theo “Khung Trường Đại học



Đại diện Bộ Y Tế, Cục trưởng Cục Môi trường y tế Lương Mai Anh cho biết: Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ĐHQGHN đối với công tác YTTH và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, HSSV. Là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu, có số lượng HSSV lớn, cơ sở phân tán trên nhiều địa bàn, tuy nhiên, đơn vị vẫn thực hiện tốt những công tác YTTH, đưa công tác này vào tiêu chuẩn kiểm định chất lượng hệ thống các Trường ĐH Đông Nam Á; đổi mới hệ thống tổ chức và đầu tư, mở rộng phạm vi chuyên môn về YTTH; thành lập ban chỉ đạo công tác YTTH; kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý công tác y tế; phối hợp cùng các đơn vị địa phương trong chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) bày tỏ: Có thể nói, sự phối hợp về công tác YTTH giữa ngành Y tế Thủ đô và khối các trường đại học nói chung và ĐHQGHN nói riêng trong những năm qua là hết sức hiệu quả. Trong thời gian tới, chúng tôi hi vọng các bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tăng cường chia sẻ thông tin. Công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm cần đặc biệt được chú trọng hơn để đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ, giảng viên và HSSV trong toàn ĐHQGHN.

khỏe mạnh của AUN”, trong đó ĐHQGHN là thành viên. ĐHQGHN cũng nâng tầm công tác YTTH khi sử dụng thành tựu nghiên cứu khoa học cơ bản để áp dụng vào công tác y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe, phù hợp với tiêu chí chung của AUN và quốc tế.

Bệnh viện ĐHQGHN có mạng lưới khám chữa bệnh với đội ngũ cán bộ y tế có nhiều kinh nghiệm; đầy đủ các chuyên khoa và các trang thiết bị y tế; đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, công tác YTTH và phòng chống dịch bệnh. Ngoài Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh là đơn vị trung tâm, Bệnh viện đã thành lập lại 04 trạm y tế khu vực trực thuộc. Cùng với đó, Bệnh viện đã thống nhất, liên kết với Trạm Y tế thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh để thực hiện nhiệm vụ trực cấp cứu chung 24/7 tại Hòa Lạc; hỗ trợ chuyên môn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu; vận chuyển cấp cứu khi cần thiết và cấp thuốc hàng tháng cho Trạm Y tế Trung tâm.

Bên cạnh các nhiệm vụ chính như khám

chữa bệnh ngoại trú, cấp cứu kịp thời các trường hợp HSSV bị ốm ngay tại nơi ở, học tập, Bệnh viện ĐHQGHN cũng triển khai rất tốt công tác khám chữa bệnh cho dân cư khu vực lân cận theo quy định hiện hành. Hằng năm, Bệnh viện cũng tổ chức khám sức khỏe nhập học và lập hồ sơ sức khỏe cho sinh viên tại các đơn vị; cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho sinh viên khi ra trường,...

Bệnh viện cũng đã chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch tại các đơn vị thành viên và trực thuộc. Trong giai đoạn 2019 - 2021 khi xảy ra đại dịch Covid-19, Bệnh viện ĐHQGHN đã thành lập tổ công tác phòng dịch, thường trực 24/7 để xử lý kịp thời các vấn đề về dịch Covid-19 trong các đơn vị, huy động tối đa nguồn lực để triển khai công tác phòng chống dịch; kiểm soát tối đa các ca nhiễm, hạn chế tối thiểu trường hợp mắc. Nhờ vậy, chỉ có một số ít cán bộ, học sinh, sinh viên bị nhiễm Covid-19, không có ca nặng, không có trường hợp tử vong.

Đồng thời, bệnh viện ĐHQGHN cũng đã



nghiêm túc triển khai các công tác về đảm bảo nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm; truyền thông giáo dục sức khỏe học đường; thực hiện các chế độ BHYT; đảm bảo điều kiện phục vụ kiểm định chất lượng theo AUN. Nhìn chung, trong giai đoạn 2019- 2023, Bệnh viện đã hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Xin ông cho biết những giải pháp, kế hoạch để ĐHQGHN triển khai ngày càng hiệu quả công tác y tế trường học trong giai đoạn tới?

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của ĐHQGHN, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cán bộ, giảng viên, HSSV và nhân dân ngày càng tăng cao; các bệnh không truyền nhiễm, tai nạn, thương tích có chiều hướng tăng; các dịch bệnh mới, bệnh lạ diễn biến phức tạp; xuất hiện các yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, xã hội và lối sống; mật độ dân số đô thị vẫn tiếp tục gia tăng; đặc thù về điều kiện địa lý, thời tiết, giao thông và dân trí... Bối cảnh trên đặt ra yêu cầu về công tác YTTH của Bệnh viện ĐHQGHN và các đơn vị trong ĐHQGHN phải không ngừng phát triển, đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2024 - 2028, Bệnh viện ĐHQGHN cũng đã đặt ra những mục tiêu mới nhằm phát triển và đổi mới để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Trong đó mục tiêu chung là nâng cao chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, HSSV của ĐHQGHN theo theo Khung chương trình hành động chăm sóc sức khỏe trong hệ thống AUN, làm đầu mối xây dựng và triển khai Dự án nâng cao sức khỏe trong hệ thống ĐHQGHN.

Chúng ta cần ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn công tác y tế học



đường và hiệu quả khám chữa bệnh. Một điều cần thiết nữa là tăng tính tiện lợi và đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe, tăng chỉ số hấp dẫn của công tác YTTH. Cùng với xây dựng tác phong phục vụ chuyên nghiệp, chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về YTTH, tôi mong rằng lãnh đạo ĐHQGHN quan tâm, hỗ trợ việc mở rộng cơ sở vật chất, quy mô hoạt động để Bệnh viện có thể mở rộng phạm vi chuyên môn, cung cấp được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao theo hướng cá thể trên cơ sở các thành tựu khoa học cơ bản của ĐHQGHN.

Tôi cũng cho rằng, sẽ rất hữu ích nếu chúng ta tăng cường truyền thông về nâng cao sức khỏe, trong đó chú trọng xây dựng chương trình tuyên truyền giáo dục sức khỏe theo khung chương trình hành động chăm sóc sức khỏe mạng lưới AUN phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị. Chúng ta cần phát triển các kênh thông tin, truyền thông để các cán bộ, giảng viên, HSSV dễ dàng tiếp cận và cùng tham gia quyết định lựa chọn các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.BS Trịnh Hoàng Hà.